

LỜI TUYÊN CÁO HÒA BÌNH

Bằng tâm linh từ thuở khai sáng, chúng tôi HỘI THÂN HỮU TÔN GIÁO đã chọn phương thức bất bạo động để hòa giải dị biệt và thực thi hòa bình. Chúng tôi thấy được trong mỗi chúng ta đều có một THƯỢNG ĐẾ và do đó chúng ta không thể giết hoặc hỗ trợ giết kẻ khác.

Chúng tôi tin rằng mọi dị biệt có thể giải quyết một cách bất bạo động khi chúng ta phát khởi nguyên lực và tàn lực cho giải pháp hòa bình. Bằng sự trì nguyện chúng tôi biết được rằng cho dù những chia rẽ khác biệt nhất cũng đều giải quyết được khi chúng ta lắng nghe sự hướng dẫn tâm linh. Trong yên lặng, con đường mới sẽ được mở ra mà trước đó chúng ta đã không thể thấy được.

Chúng tôi không có kẻ thù. Chúng tôi tin rằng mỗi chúng ta đều có thể chuyển thêm, sáng tạo hòa bình gồm cả hy sinh bản thân, vượt qua mọi sợ hãi và ranh giới. Bàn về những khẩu ngữ như “Chiến tranh với kẻ phá hoại” (war on terror) hoặc “Chiến tranh tiền vệ” (preemptive war), chúng tôi không tuyên chiến.

Bất bạo động là một phương pháp tích cực trong hình thức vận động đối thoại với phương, quần chúng phản kháng áp quyền vô lý hoặc kiên trì với hệ thống pháp lý. Sự ngăn chặn sớm rất cần thiết cho phương pháp bất bạo động được hữu hiệu. Phi pháp lý, mê tín, kinh tế bất đồng, độc quyền và những phi lý khác phải loại phế bỏ trước khi được hội nhập rộng rãi. Đặc biệt quan tâm đến sau mỗi biến cố để tái tạo mô hình và đề phòng những mâu thuẫn tương lai.

Bất bạo động không phải lúc nào cũng thực thi được pháp lý tức thời. Như trong thời chiến người vô tội đã bị khổ ải. Tuy nhiên khi phương pháp bất bạo động tạo được thành quả chúng ta không nhận thấy được vì những dị biệt đã được biến cải. Như chúng ta sẽ không bao giờ biết đến sự làm việc âm thầm tích cực của đề án cho người châu phi ở vùng ĐẠI HỒ (African Great Lake Initiative) đã tạo dựng được hàng tá những trung tâm an dưỡng tinh thần đã qui tụ được những người sống sót và những kẻ

hung thần diệt chủng. Thật ra họ đã ngăn chặn một bạo động tái diễn ở Rwanda và Burundi. Chúng tôi biết được rằng sự bất bạo động đã chuyển hóa con người.

Chiến tranh hiện đại đã giáng đập những đau khổ xuống những nạn nhân vô tội được coi như những “bảo chứng thiệt hại”, nó tàn phá các cơ cấu nhân sự, ô nhiễm môi sinh, tạo vô số bãi mìn, các phóng xạ ô nhiễm còn sót lại sau những trận tuyến; Tất cả giờ đây đã gom lại trên những cánh đồng hoa ngũ. Hơn thế nữa, chiến tranh huấn luyện, con người thành kẻ sát thủ. Nó tạo những vết thương tâm thần cho những nạn nhân cũng như những tội phạm. Nó phá vỡ niềm tin từ căn bản, bẻ gãy những quan hệ không thể hàn gắn được.

Luận bàn về xóa bỏ chiến tranh xem như chuyện điên rồ nhưng cũng có thể và một viễn tưởng. Những kẻ cầm đầu của chúng ta lúc trước đã bị chế giễu về việc xóa bỏ luật nô lệ. Tuy nhiên họ đã thành công, trước tiên là xóa bỏ ngay trong xã hội của chúng ta, và rồi tiếp tục hoạt động với những người khác để xóa bỏ luật lệ ấy trong nước và thế giới. Tương tự, chúng ta được ủy thác để triệt gốc sự bạo tàn trong mọi mặt của cuộc sống: trong sự liên hệ gia đình, cộng đồng đề kháng tội ác, chăm sóc chính sách đối ngoại và toàn cầu. Mục tiêu của chúng tôi là hiến dâng nước chúa bình yên từ đây cho toàn cầu.

St. louis Monthly meeting
Religious Society of Friends
St. louis, Missouri, USA